

Số: 2305/2023/GT - CNC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

V/v: *Biện pháp và lộ trình khắc phục
tình trạng chứng khoán bị cảnh báo*

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
Mã Chứng khoán : KSQ
Trụ sở chính : A6 BT5, KĐT Mỹ Đình 2, Đường Trần Văn Cần, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : 024 3564.3689
Fax : 024 3564.3690

Lời đầu tiên, Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam (mã chứng khoán: KSQ) xin gửi lời cảm ơn vì sự quan tâm và giúp đỡ của Quý Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong thời gian qua.

Ngày 10/5/2023, Công ty chúng tôi nhận được Quyết định số 411/QĐ-SGDHN ngày 28/4/2023 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu mã KSQ của Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán là số âm; Tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoài trừ đối với báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam; Lý do khác: tổ chức kiểm toán chậm nộp BCTC năm 2022 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam xin báo cáo tới Quý Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo như sau:

- **Thu hồi các khoản vốn đầu tư chưa hiệu quả:** Trong năm 2021, 2022, Công ty có khoản đầu tư vào thiết bị thi công công trình đường thủy nhưng chưa hoàn thành do gặp sự cố về sửa chữa thiết bị. Do vậy, đầu năm 2023 Công ty đã thu hồi khoản tiền đầu tư này về để bảo toàn vốn và đưa vào sử dụng cho hoạt động khác nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

- **Cải thiện tình hình kinh doanh công ty:** Từ đầu năm 2023, công ty đã chú trọng đến các hoạt động thương mại về vật liệu xây dựng và thiết bị khác bằng cách kết nối lại với các đối tác cũ. Đồng thời tìm đầu vào của sản phẩm với mức giá hợp lý, ổn định. Với nỗ lực đó, đến nay công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật liệu xây dựng cho 3 đối tác và dự kiến sẽ đem lại doanh thu cao cho năm 2023 theo kế hoạch mà Hội đồng quản trị đề ra.

- **Tìm kiếm cơ hội liên kết kinh doanh mới:** Cùng với việc tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống, Ban lãnh đạo công ty tiếp tục tìm kiếm các cơ hội hợp



tác kinh doanh mới, nhằm đem lại hiệu quả đầu tư cao cho công ty và xử lý các khoản nợ, lỗ trong các năm trước.

Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam xin báo cáo tới Quý Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về các biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo như trên. Chúng tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành việc báo cáo tình hình hoạt động cũng như khắc phục tình trạng đến Quý Sở quan theo quy định. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của Quý Sở.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT; BGD; BKS;
- Phòng VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CNC CAPITAL VIỆT NAM**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Việt Hùng

